
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 676  —  434. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um stefnu í geðverndarmálum.

Frá Eygló Harðardóttur.

Hver er stefna ráðherra í geðverndarmálum og hvernig er henni framfylgt?


